



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะทำงานเฉพาะประเด็นที่ได้พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นพลังพลเมืองตื่นรู้สู่วิกฤตสุขภาพ การสร้างกระแสสังคมร่วมผลักดันขับเคลื่อนประเด็นของระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวด้วยการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ย่อยสลายง่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเลือกซื้อเลือกใช้บริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐ โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษและสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งนี้หลักการ ๓R เป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอสนับสนุนการขับเคลื่อนมติการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 และเชื่อมั่นว่าการส่งเสริม การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอย่างสมดุล ดังนั้นการขับเคลื่อนมติการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 มิใช่ความสำเร็จเพียงลำพังของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเป็นผลงานร่วมกันของทุกพันธมิตรและภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นทิศทางเป้าหมายร่วมกันนั้นคือการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขอขอบคุณทุกพันธมิตรและภาคีเครือข่ายมา ณ ประการนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔